



# สรุปข่าว สร.

ประจำวัน  
25 กรกฎาคม 2563



## ประเด็นข่าว

### โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

#### มาตรการของ สร.

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, สปริงนิวส์) เว็บไซต์สำนักข่าวไทย

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สร. ตรวจสอบการให้บริการรองรับสถานการณ์โควิด-19 และ New Normal ของรพ.รามาธิบดี และกล่าวว่า การปรับปรุงแบบให้บริการทางการแพทย์ New Normal จำเป็นมากในสถานการณ์ที่เกิดการแพร่ระบาดของโรค เพราะช่วยลดความเสี่ยงติดเชื้อให้กับผู้ป่วยและลดการแพร่กระจายของโรคได้ สปสช.ได้จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมกว่า 4,455 ลบ. เพื่อสนับสนุนบริการสาธารณสุขสู่ทางไกล และบริการเคมีที่บ้านที่บ้านในผู้ป่วยระยะเร่ง

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (แนวหน้า, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, กรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, ทีวีช่อง 5, bangkokbiznews, thebangkokinsight, Thaipbs, thailandplus)

- นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงสรุปผลการสอบสวนโรคกรณีทหารอียิปต์ใน จ.ระยอง และเด็กหญิงชุกดานวัย 9 ขวบ ในกทม.ติดเชื้อโควิด-19 ว่า ได้ตรวจคัดกรองใน จ.ระยอง 6,916 คน และกทม. 364 คน ไม่พบการติดเชื้อ ขณะนี้ทั้ง 2 รายครบกำหนด 14 วันแล้วจึงไม่ต้องกักตัวต่อไป กรณีนี้ทำให้เกิดการเรียนรู้ ทั้งการสื่อสารกับประชาชนและการสอบสวนโรค โดยโรคโควิด-19 มีโอกาสติดเชื้อได้ทั้งในประเทศหรือติดจากต่างประเทศ แต่จนท.จะเข้าไปควบคุมจำกัดไม่ให้ขยายวง คนที่ไม่ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติวิถีใหม่ ส่วนพื้นที่ที่พบผู้ป่วยหรือมีความเสี่ยงจนท.จะแนะนำให้หยุดทำการ 3 วันเพื่อสอบสวนโรค สำหรับการกักตัวดูอาการ 14 วัน จะดำเนินการในผู้ที่มีประวัติพบปะสนทนาใกล้ชิดกับผู้ป่วยนานกว่า 5 นาที ส่วนคนสัมผัสเสี่ยงต่ำที่ไม่มีความเกี่ยวข้อง ไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ ได้ทำหนังสือในนามเลขานุการคกก.โรคติดต่อแห่งชาติ ส่งถึงผู้ว่าฯ ทั่วประเทศให้รับทราบ เพื่อป้องกันการปิดสถานที่เกินความจำเป็นและไม่ให้ตื่นตระหนกเกินกว่าเหตุ

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ acnews, thailandplus

- นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สร. ย้ำโครงการเที่ยวปันสุข แพ็คเคจกำลังใจ ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวของคนไทยที่ได้มาตรฐานซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคโควิด 19 เพื่อฟื้นเศรษฐกิจประเทศ ให้เจ้าหน้าที่รพ.สต.อำนวยความสะดวกให้ อสม.ลงทะเบียนเที่ยวด้วยกัน เพื่อเปิดวิสัยทัศน์ใหม่ๆ ในการพัฒนางาน

#### มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ประชาไทย, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, 77kaoded, nationtv, workpointnews, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, thaipbs, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 10 ราย เดินทางกลับมาจากชุกดาน 1 ราย ปากีสถาน 1 ราย เยอรมัน 1 ราย เนเธอร์แลนด์ 1 ราย และ สหรัฐฯ 6 ราย ทั้งหมดเข้าพักใน State Quarantineผู้ป่วยสะสม 3,279 ราย หายป่วยสะสม 3,107 ราย รักษาในรพ. 114 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย กรณีทหารอียิปต์ จ.ระยอง ครบ 14 วันแล้ว ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 12 รายตรวจรอบ 2 ไม่พบเชื้อ เตรียมให้กลับบ้านได้ ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำกว่า 7,000 คน ไม่พบเชื้อเช่นกัน ส่วนการแถลงข่าววันจันทร์ และวันศุกร์ เป็น นพ.ทวีศิลป์ วันพุธ โดย พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ส่วนวันอื่นๆ ที่เหลือเป็นการรายงานผ่านเพจศูนย์ข้อมูล COVID-19

- ศบค.ชุดใหญ่อนุมัติหลักการตามที่ ก.แรงงานเสนอให้ผู้ประกอบการสามารถนำแรงงานต่างด้าว หรือแรงงานไร้ฝีมือกลับเข้ามาทำงานในประเทศได้ โดยต้องจัดเตรียมสถานที่กักตัว 14 วัน เป็น Organizational Quarantine ซึ่งจะช่วยให้ค่าใช้จ่ายลดลงเหลือประมาณ 10,000 บาทต่อคน และประสานงานกับก.แรงงาน และศบค. เพื่อเป็นกรณีศึกษาในการบริหารจัดการ และช่วยสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่ต่อไป และขอบคุณ WHO ที่เลือกไทยเป็น 1 ใน 2 ประเทศถ่ายทอดสารคดีเกี่ยวกับการจัดการโควิด-19 เผยแพร่ไปทั่วโลก และชื่นชมผ่านสำนักข่าว Bloomberg ให้ไทยจัดการโควิดได้ดีที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลกในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังพัฒนา 75 ประเทศ ส่วนที่ในบางประเทศมีข่าวเรื่องความใกล้ชิดจัดการมีเพศสัมพันธ์เป็นเหตุของการแพร่เชื้อ รัฐบาลจะตรวจสอบธุรกิจสถานบันเทิงยามค่ำคืนเข้มงวดขึ้น

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

- นพ.ทวีศิลป์ วิชาญโยธิน โฆษก ศบค. ได้รับรางวัลเกียรติยศพิเศษ ผู้ใช้ภาษาไทยสร้างสรรค์ดีเด่น จากก.วัฒนธรรม เพื่อยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องและสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารในภาวะวิกฤติอย่างสร้างสรรค์

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.เดลินิวส์

- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ ลงนามในประกาศคู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬา เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 3 อนุญาตให้อีก 31 ชนิดกีฬาสามารถจัดการแข่งขันได้แต่ยังต้องอยู่ภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยเป็นกลุ่มกีฬาต่อสู้มีการปะทะ รวมถึงวิ่งถนนและวิ่งเทรล

## ประเด็นผลกระทบ

### 1.สอบสวนโรคทหารไทยที่กลับจากสหรัฐฯ

## ประเด็นข่าว

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, คมชัดลึก, โพสต์ทูเดย์, mcot, thaipbs, thebangkokinsight, kapook, sanook)

-พล.อ.อนุพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก ในฐานะ ผอ.ศบค.ทบ. กล่าวถึงทหารไทยกลับจากการฝึกในสหรัฐฯ ที่ติดเชื้อ 6 ราย ว่า อาการไม่หนัก คาดว่าน่าจะเกิดจากการฝึกในพื้นที่บางแห่งที่ไม่ปลอดเชื้อ โดย 4 นายแยกไปฝึกในสถานที่เสี่ยงทำให้เพื่อนอีก 2 นายที่ใกล้ชิดติดไปด้วย ในวันที่ 25 ก.ค. จะตรวจทหารทั้งหมดที่กลับจากสหรัฐฯ และตรวจอีกครั้งเมื่อครบักตัว 14 วัน ในวันที่ 3 ส.ค. ถือเป็นบทเรียนของการส่งทหารไปฝึกที่แม้จะป้องกันแต่ยังมีความเสี่ยง ทำให้ต้องเพิ่มมาตรการการสอบสวนโรค การรักษาและการควบคุมโรคในพื้นที่กักกันโรคให้เข้มข้นขึ้น แต่ไม่สามารถยกเลิกการส่งทหารไปฝึกได้เพราะเป็นข้อตกลงระหว่างกองทัพไทย-สหรัฐฯ

**2.วัคซีนป้องกันโควิด 19**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, สำนักข่าวไทย, ทวีช่อง 7, maitichonweekly, nationtv, workpointtoday, 77kaoded, newtv)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. เผย รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ 3,500 ล้านบาท สนับสนุนเรื่องวัคซีนตั้งแต่คั่นคว่ำ วิจัย พัฒนา และลงทุนในประเทศ มอบหมายให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติเป็นผู้ดูแล ส่วนการใช้งบประมาณ 600 ล้านบาท จองวัคซีนโควิด-19 เป็นเรื่องจำเป็น โดย นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิบดีรรมว.สธ. เป็นผู้เสนอ และนายกา เห็นชอบ ซึ่งนอกจากวัคซีนของ ม.ออกซ์ฟอร์ด ต้องดูว่ายังมีวัคซีนโควิด-19 ที่มีความเป็นไปได้และใกล้เคียงที่สุดตัวอื่นอีกหรือไม่

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.มติชน, เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, มติชน, เดลินิวส์, mcot, tnntailand)

-นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร ที่ปรึกษา ศบค.ชี้แจงข่าวไทยเตรียมเจรจาซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 จาก ม.ออกซ์ฟอร์ด 600 ล้านบาท ว่า เป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อน ข้อเท็จจริงคือไปเจรจากับ ม.ออกซ์ฟอร์ด เพื่อขอยกถ่ายเทเทคโนโลยีมาให้คนไทยผลิต ส่วนงบ 600 ล้านบาท จะใช้พัฒนาบริษัทของคนไทยให้มีประสิทธิภาพพอที่จะรองรับกับเทคโนโลยีที่ม.ออกซ์ฟอร์ดถ่ายทอด โดย อย.ได้ตรวจสอบโรงงานผลิตแล้ว คาดสามารถให้การรับรองมาตรฐาน GMP ได้ประมาณเดือน ก.ย.นี้

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (มติชน, ไทยโพสต์) เว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์

-ศ.ดร. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ.วช. คาดอาจมีวัคซีนโควิด-19 ใช้ช่วงกลางปี 2564 เข็มละ 620 บาท ฉีดคนละ 2 เข็ม รวม 1,240 บาท ใกล้เคียงกับราคาวัคซีนไขหวัดใหญ่ในปัจจุบัน

**3.สปป.ลาวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ผจก.รายวัน, คมชัดลึก

-สปป.ลาว พบผู้ติดเชื้อรายใหม่รายแรกในรอบ 102 วัน เป็นชายชาวเกาหลีใต้ พนักงานโครงการไฟฟ้าพลังงานน้ำแห่งหนึ่งในลาว เดินทางกลับมาจากญี่ปุ่น แวะพักเครื่องที่เกาหลีใต้ และถึงสปป.ลาวในวันเดียวกัน

**4.จัดเสวนาหยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ.ไทยโพสต์

-ศบค. จัดเสวนา "หยุดโควิด แต่ไม่หยุดเศรษฐกิจไทย" โดย พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวว่า ศบค.ผ่อนคลายให้นำชาวต่างชาติเข้ามามากขึ้น เพื่อการสร้างงานและนำรายได้เข้าสู่ประเทศ แต่ต้องมีระบบที่เข้มข้น ไม่นำเชื้อจากภายนอกมาสู่ไทย เชื่อว่าเรามีการวางมาตรการที่เข้มข้นพอสมควร ส่วนการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลักของประเทศ มีการเสนอนายกา ว่าต้องทำแบบ Medical and wellness program plus คือการท่องเที่ยวเพื่อการเสริมสวยหรือรักษาโรค ยกเว้นรักษาโรคโควิด-19 โดยให้มารักษาพยาบาลในประเทศไทยพร้อมผู้ติดตาม 3 คน และกักตัวในรพ.ที่รับการรักษา 14 วัน หลังจากนั้นจะมีโปรแกรมการท่องเที่ยว

**5.อยากให้เด็กเปิดเรียนตามปกติ**

**สื่อที่นำเสนอ :** เว็บไซต์ sanook

-นพ.จิรจันท์ ชมเชย กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบหายใจ รพ.มหาธาชนครราชสีมา โสภณภาพเอกสารทางวิชาการ และระบุว่า ควรให้เด็กไม่ป่วยไปรร. ตามปกติได้แล้ว เพราะมีหลักฐานทางวิชาการว่าโอกาสที่เด็กจะแพร่กระจายโควิด-19 มีน้อยมาก โดยเฉพาะในช่วงอายุน้อยๆ เด็กที่ติดเชื้อ จากรายงานทั่วโลกส่วนใหญ่มาจากผู้ใหญ่ และยังไม่เจอการระบาดหนักในรร.

**สถานการณ์ในต่างประเทศ**

**สื่อที่นำเสนอ :** นสพ. (ข่าวสด, มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (MCOT, อีไฟแนนซ์ไทย, sanook, xinhua, สำนักข่าวไทย, ผจก.ออนไลน์ )

- สหรัฐฯ** พบผู้ติดเชื้อมากกว่า 4 ล้านราย รัฐบาลเคอิลฟอร์ดเนียดัดเชื้อมากที่สุด ทำเนียบขาวปิดโรงอาหาร 2 แห่ง หลังพบมีผู้ป่วยไวรัสโควิด-19
- ฮ่องกง** พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 115 ราย แม้รัฐบาลจะใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง
- เกาหลีใต้** พบผู้ป่วยเพิ่ม 41 ราย ผู้ป่วยสะสมเพิ่มเป็น 13,979 ราย ผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมเสียชีวิต 298 ราย เตรียมอนุญาตให้เข้าชมการแข่งขันเบสบอลและฟุตบอลในสนามได้ในจำนวนจำกัด
- ชิลี** ฝึกสุนัขตำรวจให้ดมหาเชื้อไวรัสโควิด 19 จากมนุษย์
- ศรีลังกา** ตามจับตัวผู้ติดเชื้ออายุ 41 ปี ที่หลบหนีออกจากรพ.แห่งหนึ่งในเมืองหลวงของประเทศ
- แอฟริกาใต้** สั่งปิดโรงเรียนรัฐทั่วประเทศ 4 สัปดาห์ หลังผู้ป่วยเพิ่มถึง 4 แสนราย
- อินเดีย** พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกือบ 50,000 ราย ผู้เสียชีวิต 30,601 ราย

## ประเด็นข่าว

-บราซิล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 59,961 รายใน 24 ชม.

-จีน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 21 ราย โดย 2 ราย เป็นชาวเมืองต้าเหลียน 13 ราย เป็นคนในเขตปกครองตนเองซินเจียง อุยกูร์ ที่เหลืออีก 6 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ ได้ประกาศปิดโรงเรียนอนุบาลและสถานรับเลี้ยงเด็ก ตรวจสอบเชื่อกับคนไม่ต่ำกว่า 190,000 คน

-มาเลเซีย เตรียมกำหนดให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะและการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ตั้งแต่ 1 ส.ค.นี้

-ออสเตรเลีย กรุงเมลเบิร์นมีผู้ป่วยใหม่ 300 ราย

-อิสราเอล บ.นาโนเซนที่ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาชุดตรวจหาเชื้อโควิดด้วยลมหายใจ ใช้เวลาเพียง 30 วินาทีรู้ผล มีต้นทุนถูกมากกว่า 10 ดอลลาร์ หรือ 320 บาทต่อครั้ง และมีความแม่นยำ 85%

-สถานการณ์การแพร่ระบาดทั่วโลก ผู้ติดเชื้อรวม 15,676,899 ราย เสียชีวิตรวม 636,966 ราย รักษาหายรวม 9,562,907 ราย สหรัฐฯ มีผู้ติดเชื้อมากที่สุด 4,170,333 ราย เสียชีวิต 147,341 ราย บราซิล ติดเชื้อ 2,289,951 ราย เสียชีวิต 84,207 ราย อินเดีย ติดเชื้อ 1,290,284 ราย เสียชีวิต 30,657 ราย รัสเซีย ติดเชื้อ 800,849 ราย เสียชีวิต 13,046 ราย แอฟริกาใต้ ติดเชื้อ 408,052 ราย เสียชีวิต 6,093 ราย

#### คลินิกชุมชนอบอุ่นทุจริตบัตรทอง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า,ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (บ้านเมือง, มติชน, เดลินิวส์, 77 kaoded, newtv, matichonweekly, mcot)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. กล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินคดีกับ 18 คลินิกทุจริตเงินบัตรทอง และขยายผลตรวจสอบพบอีก 63 แห่งให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง ว่า ได้เชิญ ป.ป.ช., DSI, ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, กกก.สอบสวนข้อเท็จจริงกรณีของ สปสช. และ ป.ป.ท. เพื่อขอรับการสนับสนุนในการวางแนวทางการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่ม พร้อมสรุปผลความก้าวหน้าของการสอบสวนข้อเท็จจริง และขั้นตอนในการดำเนินคดีต่อไป ซึ่งเรื่องนี้ นายอนุทิน ได้เห็นนโยบายชัดเจนและติดตามเรื่องตลอด และตนในฐานะประธานบอร์ด สปสช.จะไม่ยอมให้ใครโกงแน่นอน

#### กัญชา-กัญชง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, แนวหน้า) เว็บไซต์(โพสต์ทูเดย์, สำนักข่าวไทย,แนวหน้า, ไทยโพสต์, innnews)

-ภก.สุภัทรา บุญเสริม รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า การปลูกกัญชงในรูปแบบเศรษฐกิจอยู่ในขั้นตอนการแก้ไขกฎกระทรวงกัญชง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จในสัปดาห์หน้า เมื่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาส่งร่างพ.ร.บ.กลับมาให้กรม.รับทราบ ก่อนส่งให้ รมว.สธ. ลงนาม โดยจะมีผลภายใน 30 วัน หลังจากลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะสามารถปลูกได้ภายในเดือน ต.ค.2563 ส่วนกฎกระทรวงกัญชา เพื่อพึ่งพาตนเองในระดับชุมชน เพื่อนำผลผลิตไปผลิตยา รอกฤษฎีกาพิจารณาในวาระที่ 2 ซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องกัญชาไม่สามารถทำได้คล่องตัว เนื่องจากมีบทเฉพาะกาลในพ.ร.บ.ที่ต้องให้ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานรัฐ 5 ปี

#### การบรรจุขรก.ปฏิบัติงานโควิด19

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน

-วันที่ 30 ก.ค. 2563 เวลา 09.00 น. นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย ชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ รพศ./รพท. ชมรมลูกจ้างนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ และคณะทำงานเพื่อพัฒนาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ สป.สธ. จะยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลาง เพื่อให้ปลด สธ. พิจารณาบรรจุพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ 231 คน เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษในสถานการณ์โรคโควิด-19 เนื่องจากตำแหน่งที่กรม.อนุมัติ 40,897 อัตรา ไม่มีวิชาชีพนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ ทำให้ขาดโอกาสเรื่องการบรรจุและความก้าวหน้า โดยได้อุทธรณ์ ทั้งวาจา เอกสาร และวิธีการอื่นๆ เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อาทิ สป.สธ. สำนักงาน ก.พ. กองบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น แต่ไม่ได้รับการพิจารณา จึงเห็นว่าศาลปกครองเป็นที่พึ่งสุดท้าย

#### พัฒนาเยาวชนให้รู้เท่าทันปัจจัยเสี่ยงสุขภาพ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. รองประธานกรรมการกองทุน สสส. คนที่ 1 เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อรู้เท่าทันปัญหาปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ กับ 5 มหาวิทยาลัยเอกชน และกล่าวว่า เด็กมีความคิดสร้างสรรค์ แต่ขาดความรอบคอบ ผู้ใหญ่ต้องช่วยให้เดินหน้าตามเป้าหมาย โดยใช้พลัง 3 ประสานลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพกลุ่มนักศึกษา

#### กลุ่มวัยรุ่นทำร้ายแพทย์ในห้องฉุกเฉิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.เดลินิวส์

-พ.ต.อ.ปรีชา สนิทม่วง ผกก.สภ.ตาศลิ จ.นครสวรรค์ พร้อม พญ.ศรุตดา ช่อไสว ผอ.รพ.ตาศลิ ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง โดยสมมติเหตุการณ์กลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาททำร้ายกันภายในรพ. ทำให้มีผู้บาดเจ็บและอุปกรณ์ทางการแพทย์เสียหาย โดยมีจุดประสงค์เพื่อรับมือและปกป้องผู้บริสุทธิ์ รวมถึงแพทย์ พยาบาล คนไข้ และญาติที่อยู่ในเหตุการณ์

#### มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, bangkokbiznews, newtv

-นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า มะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบบ่อยในคนไทย พบได้ในทุกกลุ่มวัยและจะมีอุบัติการณ์สูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้น แนะนำหากคลำพบต่อมน้ำเหลืองโต มีอาการผิดปกติ ควรรีบไปพบแพทย์

#### ป้องกันแมลง-สัตว์มีพิษหน้าฝน

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ, newtv, thailandplus

-นพ.ดนัย ธีวันดา รองอธิบดีกรมอนามัย แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพแวดล้อมทั้งในบ้านและนอกบ้าน จัดเก็บสิ่งของและเครื่องใช้ต่าง ๆ ให้เป็น

## ประเด็นข่าว

ระเบียบ ไม่มีมุมอับชื้นหรือแหล่งหลบซ่อนอาศัยของแมลงและสัตว์มีพิษ กำจัดเศษอาหารตกค้างเพื่อไม่ให้แหล่งเพาะพันธุ์ของหนูซึ่งเป็นอาหารของงู ปิดช่องทางไม่ให้หนูและงูเข้าบ้านได้ ควรตรวจสอบร่องเท้าก่อนใส่ว่าไม่มีสัตว์มีพิษ หากพบงูอยู่ในบ้านให้โทร.199 หากถูกงูกัด ห้ามกรีดหรือดูดบริเวณที่ถูกกัด ห้ามขันชะเนาะและรีบบาผู้ป่วยไปรพ. กรณีถูกตะขาบกัด ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดและประคบน้ำอุ่นครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการบวม หากมีอาการบวมหรือปวดมากขึ้น ให้รีบไปพบแพทย์ สำหรับแมงป่องรายที่มีอาการรุนแรงอาจมีหัวใจเต้นเร็ว หายใจเร็ว ความดันโลหิตสูง ปวดกล้ามเนื้อและกระดูก ให้ทำความสะอาดบริเวณที่ถูกกัดและประคบเย็นครั้งละประมาณ 10 นาที เพื่อลดอาการบวมเฉพาะที่ได้

**พัฒนาการตรวจวินิจฉัยและป้องกันโรค**

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เปิดเผยว่า ได้พัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของรพ.ทั้ง 21 แห่ง ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 15189 : 2012 ครอบคลุมทุกรายการตรวจวิเคราะห์ที่เปิดให้บริการ และได้ขยายการพัฒนาห้องปฏิบัติการ รพ.เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา รพ.ชัยพัฒนา และรพ.เทพรัตนเวทชานุกูล จำนวน 15 แห่ง เพื่อให้มีระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานสช. โดยในปี 2563 เน้นการทำงานของเครือข่ายบุคลากรห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของรพ.ทั้ง 36 แห่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อรักษาระบบคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานห้องปฏิบัติการ บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มียุคความรู้เท่าทันเทคโนโลยี พัฒนาระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

**โรคไข้เลือดออก**

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.แนวหน้า, เว็บไซต์ (สยามรัฐ, แนวหน้า, สปริงนิวส์, Chiangmainews, กรุงเทพธุรกิจ)

- นายสุพวงค์ กิติภักย์พิบูลย์ ผวจ.แม่ฮ่องสอน เผยสถานการณ์ไข้เลือดออกใน จ.แม่ฮ่องสอน ล่าสุดมีผู้ป่วย 576 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 250.93 ต่อแสนประชากร เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบน มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ราย

- นพ.ศุภชัย บุญอำพันธ์ นพ.สสจ.แม่ฮ่องสอน ขอความร่วมมือประชาชนทุกครัวเรือนและหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกัน โดยยึดหลัก 3 เก็บ 3 โรค

**ข่าวปลอม**

อาหารเสริม Choco Mia ช่วยลดน้ำหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

- ตามที่มีข้อความเผยแพร่ว่าอาหารเสริม Choco Mia ช่วยลดน้ำหนักและขับสารพิษในร่างกาย ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับ อย. พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ และโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณเกินจริง

ไข่เป็ดปนเปื้อนเชื้อไทฟอยด์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.ออนไลน์

- สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย ชี้แจงประเด็นไข่เป็ดปนเปื้อนเชื้อไทฟอยด์ ว่า ไม่เป็นความจริง เนื่องจากโรคไข้ไทฟอยด์หรือไข้รากสากน้อย เกิดจากเชื้อ Salmonella Typhi หรือ Salmonella Paratyphi ซึ่งติดต่อกันคนสู่คน โดยเชื้อจะปนเปื้อนอยู่ในอุจจาระของคน

**สำนักสารนิเทศ**

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel

